

Số: 1294/UBND-TTr

Hoàng Hóa, ngày 18 tháng 9 năm 2017

V/v báo cáo kết quả giải quyết đơn
của bà Nguyễn Thị Kho, xã Hoàng Trường.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

UBND huyện Hoàng Hóa nhận được Công văn số 10544/UBND-TD ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Kho, thôn Giang Sơn, xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa.

Nội dung đơn: Đề nghị giải quyết việc UBND xã Hoàng Trường thu hồi 1,5 ha đất trồng rừng của gia đình bà (đã được UBND huyện Hoàng Hóa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1995) giao cho công ty Intimex và Công ty TNHH Quốc Trí không có quyết định thu hồi đất, không có bồi thường thiệt hại và hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất đối với chủ sử dụng đất.

UBND huyện Hoàng Hóa báo cáo như sau: Nội dung đơn trên trùng với nội dung đơn bà Kho, UBND huyện tiếp nhận trong tháng 7/2017 (do UBND tỉnh chuyển đến). Ngay sau khi nhận được đơn, Chủ tịch UBND huyện giao Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn, chỉ đạo UBND xã Hoàng Trường giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân. Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại UBND xã Hoàng Trường, làm việc với bà Nguyễn Thị Kho vào ngày 14/7/2017 và báo cáo kết quả giải quyết của UBND xã Hoàng Trường tại văn bản số 40/BC-UBND ngày 20/7/2017; UBND huyện Hoàng Hóa đã ban hành các văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và trả lời công dân tại văn bản số 1063/UBND-TTr ngày 02/8/2017 và số 1292/UBND-TTr ngày 18/9/2017, cụ thể:

Tại Văn bản số 1063/UBND-TTr đã nêu rõ: Căn cứ vào hồ sơ lưu trữ tại UBND xã và tài liệu do bà Kho cung cấp, đối chiếu với quy định của pháp luật, việc bà đề nghị bồi thường tiền đất đối với diện tích gia đình bà nhận khoán của UBND xã là không đúng vì đây là đất rừng trồng thuộc UBND xã quản lý (UBND huyện gửi kèm theo Văn bản số 1063/UBND-TTr).


Hơn nữa, theo quy định của Luật Khiếu nại: “Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính, hành vi hành chính”, trường hợp của gia đình bà trong quá trình GPMB giao đất cho công ty INTIMEX (năm 2003) và công ty Quốc Trí (năm 2012), việc thu hồi đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3013/QĐ-CT ngày 19/9/2003 về việc thu hồi đất tại xã Hoàng Trường giao cho Công ty Xuất nhập khẩu INTIMEX thuê để thực hiện dự án nuôi tôm công nghiệp năng suất cao và Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 việc thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và giao đất cho công ty TNHH Quốc Trí đầu tư xây dựng hạ tầng thực hiện

dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Linh Trường.

Mặt khác, khi kiểm kê, áp giá, đại diện UBND xã, bà Kho đã đồng ý, ký biên bản nhận tiền bồi thường đầy đủ, không có ý kiến thắc mắc, kiến nghị gì khác. Đến nay, bà Kho có đơn khiếu nại về việc gia đình bà không được bồi thường tiền đất khi GPMB thực hiện 02 dự án trên. Đối chiếu quy định của pháp luật, nội dung khiếu nại của Bà thuộc một trong các trường hợp không được thụ lý giải quyết: Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng (*quy định tại điều 11 Luật Khiếu nại 2011*).

Hiện nay, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo UBND xã Hoàng Trường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã gặp gỡ, giải thích để bà Kho hiểu và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Hoàng Hóa báo cáo kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Kho, thôn Giang Sơn, xã Hoàng Trường đến Chủ tịch UBND tỉnh định hướng, chỉ đạo ./.

(UBND huyện gửi kèm theo Công văn số 1063/UBND-TTr ngày 02/8/2017 và số 1292/UBND-TTr ngày 18/9/2017) 

Nơi nhận:

- Như trên (B/c);
- VP UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tiếp công dân VP. UBND tỉnh (B/c);
- Thường trực HU-HĐND Huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND Huyện;
- Thanh tra, Ban Tiếp công dân-VP UBND huyện;
- UBND xã Hoàng Trường;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Lê Văn Nhuận